



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ผลไม้ไทยฮิตติดลมบน	ไทยรัฐ
2. คาด'จีดีพีเกษตร'โต 4-4.5%ปีทองผลไม้ไทย'ส่งออกพุ่ง'	กรุงเทพธุรกิจ
3. ปีทอง'ผลไม้ไทย'ชาวสวนยิ้มร่าราคาพุ่ง/ใน-นอกพท.ออเดอร์ล้น	มติชน
4. จีดีพีภาคเกษตรโต3% สศก.คาดส่งออกทุเรียน มังคุดปีนี้พุ่ง3หมื่นล. ...	โพสต์ทูเดย์
5. ไฟเขียวยุทธศาสตร์มั่นคงอาหารพุ่งเป้าประเทศมีอาหารคุณภาพ	สยามรัฐ
6. ไทย-ญี่ปุ่นเดินหน้าร่วมือจัดการน้ำ' เร่งศึกษาความเป็นไปคลองผันน้ำ...	แนวหน้า
7. เกษตรฯเรียกเอกชนหนุนลดปลูกข้าวโพด	กรุงเทพธุรกิจ
8. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรกรเกษตรฯชูประโยชน์งานวิจัย...	สยามรัฐ
9. น้ำทะลักท่วม'เชียงใหม่' บ้านเสียหายกว่า50หลัง	กรุงเทพธุรกิจ
10. 'หมอดิน'เร่งเครื่องชุดบ่อจิว ตั้งเป้าปีหน้าลุยเพิ่ม4หมื่นแห่ง	แนวหน้า
11. แก้มังคุดตะวันออกราคาตก เปิดประมูลแบบยางพารา	ไทยรัฐ
12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์...สอนบัญชีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด...	สยามรัฐ
13. กยท.จับมือเห็นพลงนามซื้อขายยางนำร่องเดือนละ 5,000 ตัน	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : ผลไม้ไทยฮิตติดลมบน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ : 21686 หน้า : 8

ผลไม้ไทยฮิตติดลมบน

น.ส.จวิธา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้คาดการณ์ผลิตภัณช์มวลรวม (จีดีพี) ภาคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 9% ของจีดีพี ทั้งหมด ไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% เนื่องจากในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.2560 นี้ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออก อาทิ ทูเรียน มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวล เนื่องจากตลาดมีความต้องการมาก ทั้งในและต่างประเทศ

“นับว่าปีนี้เป็นปีทองของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดมีการส่งออกผลไม้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะเน้นส่งออกไปยังประเทศจีน ที่ตลาดกลางมณฑลเสฉวน คาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยจะเพิ่มขึ้น อาทิ ทุเรียน ตั้งเป้าส่งออก 25,000 ล้านบาท จากปีที่แล้วส่งออก 20,000 ล้านบาท มังคุด ตั้งเป้าส่งออก 5,000 ล้านบาท จากปีที่แล้วส่งออก 4,300 ล้านบาท โดยปีนี้ส่งออกผลไม้ 2 ชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นราว 5,700 ล้านบาท ทั้งนี้ปี 2559 มูลค่าการค้าสินค้าของเกษตรไทยในตลาดโลกราว 1.69 ล้านล้านบาท ขณะที่ในช่วง 4 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีการส่งออกสินค้าเกษตรไทยแล้ว มูลค่ากว่า 434,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง เนื้อไก่ ผลไม้ กุ้ง เป็นต้น”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : คาด'จีดีพีเกษตร'โต 4-4.5%ปีทองผลไม้ไทย'ส่งออกพุ่ง'

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 10484 หน้า : 7

คาด'จีดีพีเกษตร'โต4-4.5% ปีทองผลไม้ไทย'ส่งออกพุ่ง'

ศศก.ชี้ปีทองผลไม้ไทย มูลค่าส่งออกพุ่ง คาดจีดีพีเกษตรปีนี้ตามเป้า โต 4-4.5%

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(ศศก.)เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหรือจีดีพีในไตรมาส 2 ปี 2560 คาดว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2% ในขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 4-4.5 %

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ช่วงเดือนเม.ย.- มิ.ย. เป็นฤดูเพาะปลูก ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นผลไม้เมืองร้อน อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 3 ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 โดยเฉพาะข้าวนาปี ดังนั้นจึงคาดว่า จะผลักดันให้จีดีพีภาคการเกษตรเป็นไปตามเป้าหมายได้

สำหรับภาพรวมมูลค่าการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 4.34 แสนล้านบาท สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปี 2559 อยู่ที่ 8.5% ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้านบาท ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศเท่ากับ 2.73 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 12.8%

โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วงนี้ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง เนื้อไก่ ผลไม้ เช่น ลำไย ทูเรียน มะม่วง และมังคุด รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ โดยส่งออกในตลาดคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ และอาเซียน

นางสาวจริยา กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ยังคงเป็นปีทองของผลไม้ไทย เช่นทุเรียน และมังคุด ส่งผลให้การส่งออกผลไม้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการสูงรวมถึงการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว โดยจะเน้นส่งออกไปยังประเทศจีนสู่ตลาดกลางมณฑลเสฉวน บนเส้นทาง R3

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปีนี้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย โดยเฉพาะสินค้าทุเรียนสดจะเพิ่มเป็น 25,000 ล้านบาท จากปีที่แล้ว 21,000 ล้านบาท ขณะที่มังคุดคาดว่ามูลค่าจะปรับตัวสูงขึ้น จาก 4,300 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักยังคงเป็นจีนและฮ่องกง อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

“แม้ปีนี้ปริมาณผลผลิตผลไม้จะมากกว่าปีที่แล้ว แต่ราคาปีนี้ได้ตกต่ำลง โดยเฉพาะทุเรียน ปีนี้คาดว่าผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 633,540 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ขณะนี้ราคาทุเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวลและตั้งข้อสังเกต ต้องมองที่ภาพรวมปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ไม่ปกติ ยิ่งเพียงพอต่อการบริโภค และราคา ยังสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเท่ากัน แต่ราคาอยู่ที่ 40-50 บาทต่อกก. ขณะที่มังคุดปีนี้คาดผลผลิต 217,039 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาราว 2 หมื่นตัน แต่ราคาปีนี้สูงกว่า อยู่ที่ 78 บาทต่อกก. จาก 56 บาทต่อกก.” นางสาวจริยา กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : ปีทอง'ผลไม้ไทย'ชาวสวนยิ้มร่าราคาพุ่ง/ใน-นอกปท.ออเดอร์ล้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 14331 หน้า : 6

ปีทอง'ผลไม้ไทย'ชาวสวนยิ้มร่า ราคาพุ่ง/ใน-นอกปท.ออเดอร์ล้น

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าผลผลิตมันฝรั่งรวม (จีดีพี) ภาคเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นช่วงผลผลิต โดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดออกสู่ตลาด เช่น ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ โดยผลผลิตปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาไม่ได้ต่ำลง เพราะมีความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งออกได้มากขึ้น และคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีภาคเกษตรทั้งปีนี้ขยายตัว 3%

“ราคาปีนี้ไม่ได้ตกต่ำลง เห็นได้จากทุเรียนคาดว่าผลผลิตปีนี้ อยู่ที่ 633,540 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวล ราคายังสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 อยู่ที่ 40-50 บาทต่อ กก. ขณะที่มังคุดปีนี้คาดผลผลิตที่ 217,039 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาราว 20,000 ตัน แต่ราคาอยู่ที่ 78 บาทต่อ กก. จากปีก่อน 56 บาทต่อ กก. นับเป็นปีทองของผลไม้ไทยต่อเนื่องจาก 3 ปีก่อน และนับเป็นปีที่ 4 ที่ภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเข้าไปรับซื้อ หรือแทรกแซงราคา แสดงว่ากลไกตลาดและระบบบริหารจัดการผลไม้ทำได้ดี และภาครัฐจะพยายามส่งเสริมการทำให้แปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนลงด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : จีดีพีภาคเกษตรโต3% สศก.คาดส่งออกทุเรียน มังคุดปีนี้พุ่ง3หมื่นล. ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ : 5234 หน้า : A1

จีดีพีภาคเกษตรโต3%

โพสต์ทูเดย์ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ตัวเลขจีดีพีภาคเกษตรปีนี้มีโอกาสขยายตัวถึง 3% เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรดี โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ส่งออกกว่า 3 หมื่นล้านบาท

A2

จีดีพีภาคเกษตรโต3%

สศก.คาดส่งออกทุเรียน มังคุดปีนี้พุ่ง3หมื่นล. ด้านยางราคาคง

โพสต์ทูเดย์ - สศก.คาดปี 2560 จีดีพีภาคเกษตรโตตามเป้า 3% หลังดัชนีราคาสินค้าเกษตรดีตามคาด ทุเรียน มังคุดส่งออก 3 หมื่นล้านบาท

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.คาดว่าในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรหรือจีดีพีภาคเกษตรจะขยายตัวได้ถึง 3% จากช่วงต้นปีที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5-3% ทั้งนี้ เนื่องจากดัชนีราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นเกือบทุกตัว โดยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) สินค้ามีมูลค่า 5.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีมูลค่า 5.58 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เบื้องต้นในไตรมาสแรกและ

ไตรมาส 2 พบว่า จีดีพีขยายตัว 2% จากราคาผลไม้ภาคตะวันออกดีขึ้น แม้จะมีปริมาณผลผลิตมากกว่าปี 2559 ถึง 30% โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ที่คาดว่าจะทั้งปีจะสามารถส่งออกได้มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกทุเรียนประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท และมังคุดประมาณ 5,000 ล้านบาท

สำหรับช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สศก.คาดว่าจีดีพีขยายตัวต่อเนื่องจากสินค้าเกษตรตัวหลักที่จะทยอยออกมา ทั้งยางพารา ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม และผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่และผลไม้ในภาคใต้ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะดีขึ้น และราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ

50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

น.ส.จริยา กล่าวว่า สศก.คาดว่าผลผลิตทุเรียนปีนี้จะมีประมาณ 6.3 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีประมาณ 5.8 แสนตัน โดยราคาขายหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ 60 บาท/กก. เท่ากับปี 2559 แม้ว่าผลผลิตจะมากกว่า โดยประเทศที่ส่งออกหลัก คือ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เกาหลีใต้ ฮองกง มังคุดคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.1 แสนตัน จากปี 2559 มีประมาณ 1.87 แสนตัน ราคาจำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่ 60-78 บาท/กก. จากปี 2559 ราคาอยู่ที่ 59 บาท/กก.

ด้าน นายทศพล ชวัณรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์ม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : จีดีพีภาคเกษตรโต3% สศก.คาดส่งออกทุเรียน มังคุดปีนี้พุ่ง3หมื่นล. ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 5234 หน้า : A1

แห่งประเทศไทย (คยปท.) กล่าวว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข่าพารา ลดลง 16 บาท/กก. จาก 68 บาท เหลือ 52 บาท สาเหตุที่ราคาคงตัวน่าจะมาจากนักลงทุนบางคนบางกลุ่มที่ซื้อขายขาดทุนในตลาดข่าล่วงหน้าต่างประเทศ แล้วโยนภาระขาดทุนให้กับชาวสวนยาง โดยอ้างว่าบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปข่าระดับโลก ไม่รับซื้อข่าเสียบบใช้สารกันบูดทำให้ข่าไม่มีคุณภาพ จนทำให้พ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อข่าดังกล่าว จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางภาคทั่วประเทศ โดยการนำ พ.ร.บ.ควบคุมข่า พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
หัวข้อ : ไฟเขียวยุทธศาสตร์มั่นคงอาหารพุ่งเป้าประเทศมีอาหารคุณภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ : 23416 หน้า : 12

ไฟเขียวยุทธศาสตร์มั่นคงอาหาร พุ่งเป้าประเทศมีอาหารคุณภาพ

สกศ.: นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกศ.) เปิดเผยว่า จากผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง สกศ. ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำหนดวิสัยทัศน์ “ประชากรในประเทศไทยมีอาหารที่มีคุณภาพเพื่อบริโภคตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืนโดยเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่าง

เพียงพอได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในชุมชน ระบบการบริการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้ภายในชุมชน

นางจันทร์ธิดากล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดีลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการคุ้มครองพื้นที่เกษตร สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านโภชนาการอาหารเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

ไทย-ญี่ปุ่นเดินหน้าร่วมมือจัดการน้ำ' เร่งศึกษาความเป็นไปคลองผันน้ำอยุธยา-อ่าวไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสหารือกับ นาย เคอิชิ อิซึอิ รมว.กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้เห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ใจกา ที่ได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศไทย ในการดำเนินโครงการทบทวนแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เมื่อปี 2555-2556 โดยมีการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบรรเทาและป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จนเสนอให้มีการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวน รอบที่ 3 เพื่อช่วยในการระบายน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา ลงสู่อ่าวไทย คาดว่าจะมีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำ 2 แห่ง คือ ลำน้ำเจ้าพระยา จาก



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พระนครศรีอยุธยาถึงกทม. และแม่น้ำป่าสักในช่วงปลายน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงจากการพังทลายของคันกั้นน้ำตลอดแนวของพื้นที่ลุ่มกัน โดยมี 2 ทางเลือกในการก่อสร้าง คือ (1)

คลองผันน้ำ ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ (2) คลองผันน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

สำหรับประโยชน์ของโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม กับการบริหารจัดการน้ำของไทยได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก

ระบบการระบายน้ำบริเวณลุ่มเจ้าพระยาดอนล่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่หลากหลายปริมาณมากได้ การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอเห็นได้นำชัดเจนจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีโครงการที่เน้นการบริหารจัดการน้ำที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ โดยใช้คลองผันน้ำเพื่อนำน้ำออกทะเลโดยตรง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย ข้อจำกัด และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาที่มีความเหมาะสมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง

นายสมเกียรติ ประจำวัชร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินการศึกษาโครงการคลองผันน้ำร่วมกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพิ่มเติมจากผลการศึกษาค้นคว้าของใจกา พร้อมทั้งได้ประชุมหารือกับกรมทางหลวงพิจารณากรอบความช่วยเหลือและขอบเขตการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอขอรับความช่วยเหลือจากใจกา โดยใจกาได้เสนอที่จะช่วยเหลือในด้านข้อมูลการสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยงานจากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับทีมสำรวจของใจกา โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มร่างแผนความเป็นไปได้ของโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้

เกษตรกรเรียกเอกชนหนุนลดปลูกข้าวโพด

เกษตรกรเตรียมถกเอกชนร่วมปิดป่า
หนุนประชารัฐ ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด
ปีแรก 3.36 ล้านไร่ ด้านสมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์หวั่นขาดแคลนราคาพุ่ง
เรียกร้องพาณิชย์คุมราคาเมล็ดพันธุ์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ได้เชิญสมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์ไทยเข้าพบ เพื่อหารือถึง
สถานการณ์อาหารสัตว์ พบว่ามีการ
ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบประมาณปีละ
ประมาณ 7-8 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้
50% เป็นผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ถูกต้อง
ที่เหลือ 3-4 ล้านตัน ปลูกในพื้นที่ป่า

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯขอ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามา
สนับสนุนปลูกอย่างถูกต้องตาม
นโยบายของกระทรวงฯที่ให้เกษตรกร
ปลูกในช่วงหลังนา

ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ จะหารือกับ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคม
ผู้รับซื้อข้าวโพดและเกษตรกรผู้สมัครใจ
ปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อขอให้เอกชน
ผู้รับซื้อผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้ในประเทศ
และส่งออกเพื่อเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกป่า
คาดว่าจะต้องกำหนดวิธีการ ราคาและบันทึก
ความข้อตกลงหรือเอ็มโอยูต่อไป

ทั้งนี้ ตามแผนการผลิตข้าวปี
2560/61 เพื่อลดพื้นที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯกำหนด
มาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด

ฤดูแล้งหลังนาทดแทนการปลูกในพื้นที่
ไม่ถูกต้อง โดยการปลูกข้าวโพด เป้าหมาย
ระยะแรกปลูกบนพื้นที่ 3.36 ล้านไร่

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าวว่า
สมาคมฯนำสมาชิกมาพบพล.อ.ฉัตรชัย
เพื่อร่วมกันลดพื้นที่ปลูกป่าในการ
ปลูกข้าวโพด ซึ่งการผลิตอาหารสัตว์ปีนี้มี
ปริมาณ 19.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.4 %
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้
ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง
และข้าวสาลีประมาณ 59% ของวัตถุดิบ
ทั้งหมด ปกติผลผลิตข้าวโพดในประเทศ
ก็ไม่พอเพียง หากรัฐบาลต้องการลดการ
ปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมาย ผลผลิตจะหายไป
จากตลาดทันทีประมาณ 5.9 ล้านตัน

สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดใน
ประเทศไทยมีจำนวน 7.84 ล้านไร่ แบ่งเป็น
ปลูกในพื้นที่เหมาะสมสูง 9.1 แสนไร่ ปลูก
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 9.9 แสนไร่
ปลูกในพื้นที่เหมาะสมน้อย 1.32 ล้านไร่ ส่วน
การปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมจำนวน 8.9
แสนไร่ และปลูกในที่ป่าผิดกฎหมาย 3.72
ล้านไร่ หากต้องการทำให้ถูกกฎหมาย
จำเป็นต้องยกเลิกการปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะ
สมและพื้นที่ป่า จะทำให้ผลผลิตข้าวโพด
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดความ
ตรึงตัวของวัตถุดิบในการป้อนอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์

“จากนี้ต่อไปอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ต้องปรับตัวหากรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับ

เรื่องของการยกเลิกปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า
พื้นที่ผิดกฎหมาย ผลผลิตจะลดลงทันที
ประมาณ 5.9 ล้านตัน ส่วนเรื่องของราคา
อาหารสัตว์หากไม่ต้องการให้สูงขึ้น จะต้อง
บูรณาการการทำงานในรูปของภาครัฐ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
และพ่อค้าที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ถือว่า
ทุกหน่วยเป็นภาคีสำคัญในการทำเรื่อง
ลดพื้นที่ปลูกกว่าจะได้ผลหรือไม่รัฐบาล
โดยกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีการดูแลใน
เรื่องของราคาต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ด้วยเพื่อ
ควบคุมราคา ดังนั้นเรื่องนี้ทำปีเดียวไม่น่าจะ
ทำได้ อย่างน้อยน่าจะใช้เวลาประมาณ 5 ปีกว่า
ผลผลิตจะกลับมาสู่สมดุลโดยไม่ปลูกป่า”
นายพรศิลป์ กล่าว

■ เกษตรฯชูประโยชน์งานวิจัยสอดรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต

ไขว้ผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ชูประโยชน์งานวิจัยสอดรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ แก้ปัญหาการส่งออก พร้อมนำพาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กทม.:นางสาวชุติมา บุญยประภัศร์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นางสาวชุติมา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีบทบาทในการทำการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และกฎหมายในความรับผิดชอบที่ครอบคลุมไปถึงปัจจัยการผลิต การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งในปี 2559 กรมวิชาการเกษตร ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โดยมีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 ที่ได้รับรางวัล จำนวน 13 เรื่อง แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ งานพัฒนางานวิจัย งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และงานบริการวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แก้ปัญหาการส่งออก และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย “องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากผลงานวิจัย”

นางสาวชุติมา กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP และเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดีเด่นสาขากระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม(HACCP) ด้วยโดยมุ่งหวังให้ผลผลิตทางการเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศโดยการผลิตต้องคำนึงถึงการรักษาสีเงา รสชาติ และสุขภาพความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป

“การคิดงานวิจัยต้องมีเป้าหมาย โดยเฉพาะในยุคการแข่งขันจะต้องผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถผลักดันให้เป็น Thailand 4.0 ได้ โดยจะต้องมีการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับและเพิ่มคุณค่า โดยคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มุ่งหวังให้นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร คิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้เป็นประโยชน์สู่การปฏิบัติได้จริงทั้งภาคเกษตรและผู้ประกอบการ”

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ได้ผลิตผลงานวิจัยจำนวนมาก เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้ง 13 เรื่องนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยอีกจำนวนมากที่ได้ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรโดยทุกผลงานวิจัยรวมแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการพัฒนาต่อยอดพร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งหวังไว้ต่อไป

น้ำทะลักท่วม'เชียงใหม่' บ้านเสียหายกว่า50หลัง

“ชลประทาน”ระบุน้ำท่วมขังลดระดับ น้ำในแม่น้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่สังเตรียมพร้อมรับฝนหนักอีกระลอก 5 - 9 มิ.ย.นี้ ขณะที่เกิดน้ำป่าในพื้นที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 50 หลัง

นายสัตย์ เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดวานนี้ (5มิ.ย.) ว่าสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก และในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้ว คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำธรรมชาติ ที่กรมชลประทานยังคงระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก

ส่วนพื้นที่จ.พิจิตร ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง ปัจจุบันระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กรมชลประทานได้สูบน้ำลงเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 5 - 9 มิ.ย.นี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

น้ำทะลัก

ภาคตะวันออก กรมชลประทาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิม เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง และให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 50 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูล ความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ส่วนผลกระทบจากพายุฝนกระหน่ำจนทำให้อาคารเรียน ของโรงเรียนปทุมวิไล ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี พังเสียหาย นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ได้มีคำสั่งงดใช้

อาคารเรียนชั่วคราว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหวั่นอาคารทรุดเพิ่มและจะเป็นอันตรายกับนักเรียน

โดยพบว่าอาคารปูน 3 ชั้น อายุกว่า 42 ปี ประกอบด้วยชั้นแรกเป็นห้องพักครูและติดต่อราชการ ชั้น 2 และ 3 เป็นอาคารเรียนจำนวน 12 ห้อง ชั้น 3 เสียหายทั้งหมด 6 ห้อง โดยหลังคาและฝ้าผนังด้านหลังอาคารได้หักพังเสียหาย มีเศษปูนร่วงหล่นลงมาด้านล่างและภายในห้องเรียนมีกระเบื้องและฝ้าทะลุเสียหาย ส่วนบริเวณห้องผู้อำนวยการที่อยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นล่างได้ถูกเศษปูนหล่นลงมาได้รับความเสียหาย

นายวีรพงษ์ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.มีลมพายุฝนตกลงมาอย่างรุนแรง โดยตนเองและครู 3 คนยังคงทำงานอยู่ในอาคาร ได้ยินเสียงดังเหมือนอาคารถล่ม ตนเองและครูได้ออกมาดู และรอให้ฝนหยุดได้เข้าสำรวจบริเวณโรงเรียน พบว่าด้านหลังของอาคารที่ตนเองและครูทำงานอยู่ได้พังลงมาจากพายุฝน จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สพร.เขต 4 เพื่อให้รับทราบและเข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นได้มีคำสั่งให้งดใช้อาคารเรียนพร้อมติดป้ายเตือนห้ามเข้าพื้นที่อันตราย โดยให้ครูและนักเรียนไปใช้อาคารอื่นก่อน

'หมอดิน'เร่งเครื่องขุดบ่อจิว ตั้งเป้าปีหน้าลุยเพิ่ม4หมื่นแห่ง

นายสุรเดช เทียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนา ที่ดินดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิว โดยให้เกษตรกรเจ้าของ ที่ดินมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ 2,500 บาท ต่อบ่อขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือ ขนาด 34 x 20 x 3 เมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ใช้ในการ กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งโดยเฉพาะพื้นที่นอก เขตชลประทาน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวต่อว่า ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปี 2559 กรมได้ดำเนินการ ขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่าง ต่อเนื่อง ประมาณ 374,807 บ่อ ส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 81 ดำเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี 2560 ได้ขุดบ่อจิว ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอีก 44,000 บ่อ และ ยังมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถขุดบ่อจิวให้แก่

เกษตรกรที่มีความต้องการเพิ่มเติมได้อีก 3,092 บ่อ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 45,527 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 96.67 สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดินได้นำความต้องการของ เกษตรกรเสนอตั้งเป็นค่าของงบประมาณ 45,000 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้าพิจารณาของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560

“ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน อย่างเต็มตัว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิว มีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังตกอยู่ใน ขณะนี้ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเตรียม สำรองเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป ทุกรีกก็ตาม เชื่อกันว่า จำนวนบ่อจิวที่กระจาย อยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย กว่า 400,000 บ่อ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง สามารถที่จะสำรองน้ำไว้ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้าน ลูกบาศก์เมตร” อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

นายสมชาย

ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากการรวมกลุ่มชาวสวนผลไม้เพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่

ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาสวนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทำให้ปีนี้มีมังคุดภาคตะวันออกมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่าง



ประเทศ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี มีผลผลิต 284,874 ตัน จ.ระยอง 16,766 ตัน เพื่อให้เกษตรกรขายผลไม้ได้ในราคาเป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เปิดตลาดประมูลผลไม้ขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก โดยใช้ ศพก.คิชองกฎ

แก้มังคุดตะวันออกราคาตก เปิดประมูลแบบยางพารา

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย”

นายสมชายกล่าว

อีกว่าตลาดประมูลศพก.

คิชองกฎ เริ่มเปิดประมูลครั้งแรกมาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มี

เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต ให้พ่อค้าผู้ส่งออกเจรจาซื้อขายด้วยวิธีประมูลเหมือนยางพาราเพราะชาวสวนผลไม้ไม่เหมือนอาชีพอื่น ใน 1 ปี จะมีรายได้เพียงครั้งเดียว

“วิธีการประมูลแบบนี้เกิดขึ้นมาจากมีการนำชาวบ้านกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลไปดูงานตลาดประมูลยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ หลังกลับมาจึงได้มีการจัดทำโครงการตลาดประมูลผลไม้ขึ้น โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยง และช่วยดึงพ่อค้าผู้ส่งออกให้เข้ามาประมูลแข่งขัน ซึ่งมีวิธีการก่อนเปิดตลาดซื้อขายแต่ละครั้ง จะให้พ่อค้าผู้ส่งออกเดินตรวจสอบคุณภาพมังคุด 30 นาที จากนั้นจะให้พ่อค้าแต่ละรายเสนอราคาแข่งกัน และการเสนอราคาแต่ละครั้งราคาจะขยับตั้งแต่ 5-10 บาท ทำให้ชาวสวนขายผลไม้ได้ในราคาดีขึ้น เนื่องจากชาวสวนสามารถกำหนดราคาเริ่มต้นได้ จึงทำให้เกิดความเป็นธรรม



ผู้ค้าไม่ถึง 10 ราย แต่หลังจากเปิดตลาดประมูล 20 ครั้ง ตัวเลขล่าสุด ณ ต้นเดือน พ.ค. มีผู้ค้าผู้ส่งออกสนใจเข้าร่วมประมาณ 30 ราย ส่งผลให้มังคุดคัดเกรดหน้าสวนขายได้ราคา กก.ละ 68-73 บาท สูงกว่าจากเดิมที่ได้แค่ กก.ละ 50 บาทเท่านั้น

อนึ่งการเปิดตลาดซื้อขายมังคุดด้วยวิธีการประมูลนี้ เริ่มมีการใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ที่



อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สามารถจำหน่ายมังคุดคัดเกรดส่งออกได้สูงถึง กก.ละ 125 บาท เพราะการเปิดตลาดด้วยวิธีประมูลไม่เพียงช่วยให้ชาวสวนไม่ตัดราคาแข่งตลาดกันเอง ยังช่วยให้เกษตรกรตระหนักเรื่องคุณภาพเกิดความมั่นคงด้านราคา และทำให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมังคุดมีความเข้มแข็งมากขึ้น.





กรมตรวจบัญชีสหกรณ์...สอนบัญชีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สู่สหกรณ์ต้นแบบแปลงใหญ่



สก๊อปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ

ตามโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรทุกรายในพื้นที่แปลงใหญ่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ เป้าหมายในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกรจำนวน 96,379 ราย โดยดำเนินการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร กำกับแนะนำกระตุ้น และติดตามให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ซึ่งวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิต

ทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร

ทั้งนี้ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคนมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยและการเปิดการค้าเสรี ประกอบกับต้นทุนในการผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยฟาร์มขนาดเล็ก มีโคทุกรุ่นเลี้ยงในฟาร์ม ขาดแคลนอาหารที่ดียิ่งต่อเนื่อง ขาดระบบการป้องกันรักษาโรค

เลี้ยงโดยใช้ทักษะและประสบการณ์เดิม ทำให้ประสบปัญหาด้านแรงงานปริมาณ น้่านมโคที่ผลิตได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นและคุณภาพน้่านมโคที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร จังหวัดสระบุรี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คัดเลือกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นสหกรณ์ เริ่มต้นในการส่งเสริมตามระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่และเป็นแปลง ใหญ่ต้นแบบของจังหวัดสระบุรีโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่และส่วนกลาง สถานศึกษาและ เอกชน ใช้สหกรณ์ฯ เป็นแกนกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมระบบกลุ่มให้แก่ เกษตรกรเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์หาแนว ทางการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม และใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกษตรกรให้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ทุน เครื่องจักรกล เทคโนโลยีและ องค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบกลุ่ม โดยสหกรณ์ฯ มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการ นำเสนอข้อมูล ปัญหา และแนวทางการ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมแก่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อเริ่มการขับเคลื่อนเข้าสู่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตน้่านมโคตามระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 50 ฟาร์ม ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้เข้าไปให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรในโครงการฯ ให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิต เพื่อให้ทราบถึงการลดต้นทุน และมีรายได้เพิ่ม



จากการผลิตน้่านมโค เมื่อทำการเปรียบเทียบก่อนเข้าโครงการฯ กับหลังจากเข้าโครงการแล้ว และยังสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดี รู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งจะมีครูบัญชีอาสาเข้าไปช่วยกระตุ้นเตือนและติดตามการจัดทำบัญชีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาาระบบสารสนเทศสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้คำแนะนำแก่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมฯ และสามารถให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้งานโปรแกรมได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ที่สามารถจัดทำรายงานงบการเงินได้ถูกต้องและทันเวลาซึ่งจากการลงพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการสร้างนวัตกรรมสำหรับสหกรณ์ ซึ่งทำให้ได้ทราบถึงความต้องการของสหกรณ์ที่ชัดเจนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระ

บบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ต่อไป

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ลดต้นทุนการผลิต สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

กยท.จับมือเหินฟงลงนามซื้อขายยางนําร่องเดือนละ 5,000 ตัน

ดร.ธีรช สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับ บริษัท เหินฟง รับบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน



กับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กยท. แต่ถ้ามียุติความต้องการมากขึ้น ก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท. ด้วย” ผู้ว่าการ

โดยจะทำการส่งมอบตลอดแรกในปลายเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งเป็นการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคาของยางไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น สำหรับบริษัทเหินฟง เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน มีความต้องการใช้ยางวันละประมาณ 30,000 ตัน ดังนั้นในอนาคตหลังจากการซื้อยางผ่านไป 6-8 เดือน กยท. อาจจะมีการเจรจาในการปรับเพิ่มปริมาณในการซื้อขาย เพราะในเครือกลุ่มบริษัทเหินฟง ที่อยู่ในเมณฑลชานตง มีมากถึง 45 บริษัท และมีความต้องการใช้ยางรวมกันปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่ได้มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน

“การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างยิ่งที่จะขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ผ่านคนกลาง เพราะ กยท. จะเป็นผู้รวบรวม และคัดเลือดยาง ไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน

Mr.SHUO LU ประธานกรรมการบริษัท เหินฟง รับบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนนำเข้ายางจากประเทศต่าง ๆ กว่า 4.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สุด ในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อประมาณ 30,000 ตันต่อวัน คาดว่าปีนี้จะผลิตล้อยางได้ 800,000 เส้น และยางสำหรับรถเล็ก อีกประมาณ 300,000 เส้น

ทางด้านนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการ กยท. ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางที่จะขายยางได้ในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยางได้มาตรฐานสากล เกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

และต้องดูแลและควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของยางพาราไทย ภายใต้อาณัติของตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการซื้อขายและทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างยาวนานและยั่งยืน.